

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๐๗๒



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนด้วยกระบวนการเชิงบวกและสร้างการเรียนรู้ที่นำไปสู่ความปลอดภัยจากอบายมุข ด้วยการบูรณาการกับการศึกษามาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ ๑๕ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ประกอบด้วย ๑) โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน) ๒) โครงการครูดีไม่มีอบายมุข (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน) ๓) โครงการโรงเรียนคำพ่อสอน (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน) และ ๔) โครงการวันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้มีการขับเคลื่อนโครงการเปิดเทอมสร้างสุขให้ความรักก่อนความรู้ โดยโครงการจะมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและส่งสรุปทเรียนกลับมายังโครงการ เพื่อเป็นเกียรติในการร่วมสร้างค่านิยมใหม่ของวันเปิดเทอมที่เป็นจุดเริ่มต้นต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนและคุณครู โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ดำเนินกิจกรรมในห้วงเปิดเทอม และส่งสรุปทเรียนผลการดำเนินโครงการเปิดเทอมสร้างสุขให้ความรักก่อนให้ความรู้ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ (สรุปทเรียนตามสภาพจริง เพื่อนำมาพัฒนาต่อ) และโครงการจะดำเนินการจัดส่งไฟล์เกียรติบัตรให้โรงเรียนภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในช่องทางไลน์กลุ่ม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการร่วมสร้างค่านิยมใหม่ของวันเปิดเทอมที่เป็นจุดเริ่มต้นต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนและครูผู้สอน จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษาในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว รวมทั้งส่งสรุปทเรียนผลการดำเนินโครงการฯ ให้สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ (สรุปทเรียนตามสภาพจริง เพื่อนำมาพัฒนาต่อ) รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : นางสาวสุวิมล ผลาผล โทร. ๐๙๑ ๒๓๒ ๒๑๕๖

ข้อมูลโครงการฯ



bit.ly/4dldxqc